

## กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองปรือ  
 ชื่อบัญชี “ กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ ”  
 เลขที่บัญชี 579 - 2 - 67381- 8

### ความเป็นมา : การก่อตั้งกองทุน

โรคเอดส์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยคนไทยที่ไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมารักษาตัวในประเทศไทย ส่วนคนไข้เอดส์ที่พบในประเทศไทยเอง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยในช่วง 3 - 4 ปีแรก แพร่ระบาดส่วนใหญ่ในกลุ่มชายรักชาย ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ได้เริ่มแพร่ระบาดในกลุ่มที่ติดยาเสพติดโดยการฉีดเข้าทางเส้นเลือด ในปีถัดมาจึงเริ่มระบาดเข้าไปในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ในปี พ.ศ. 2533 เริ่มพบว่าชายที่เที่ยวหญิงบริการและเป็นกามโรค มีการติดเชื้อเอดส์เพิ่มสูงขึ้น และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โรคเอดส์ก็แพร่เข้าไปในสถาบันครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือสามีแพร่ไปสู่ภรรยา ภรรยาตั้งครรภ์ก็ถ่ายทอดไปสู่ทารกทางสายเลือด ทำให้โรคเอดส์แพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ในสมัยก่อนเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะเป็นแล้วเสียชีวิตอย่างเดียวไม่มีทางรักษา ปัจจุบันการควบคุมการแพร่ระบาดโรคเอดส์ในประเทศไทยทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน และส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ตนเองได้รับเชื้อ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ไม่เพียงพอ ประชากรไทยจึงขาดความตระหนักในการป้องกันตน โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ได้มีการติดเชื้อโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงถึง 35% ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในปัจจุบัน

โรคเอดส์ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ และที่สำคัญคือปัญหาทางสังคมที่เกิดการรังเกียจ แม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ยังทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในบ้านและในสังคม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักถูกขับไล่ออกจากบ้าน ออกจากสังคมที่เคยอยู่ ทำให้เกิดความทุกข์วิตกกังวล ท้อแท้ และไม่ยอมมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่วัดพระบาทน้ำพุได้เริ่มรับรักษาและฝึกฟื้นฟูผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย

โรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ทำให้วัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสอยู่ใกล้พระและได้รับการดูแลทางด้านจิตใจก่อนสิ้นลมหายใจ จากสถิติผู้เสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในอดีตของวัดพระบาทน้ำพุ ประมาณ 3 - 5 รายต่อวัน แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยลง เนื่องจากมียาต้านไวรัสเอดส์ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตลดลงเป็นเดือนละ 4 - 5 ราย อย่างไรก็ตาม ทุกปีในช่วงฤดูหนาวจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นอีกเท่าตัว เนื่องจากผู้ป่วยโรคเอดส์มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่ำกว่าคนปกติ

วัดพระบาทน้ำพุได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พระอุดมประชาทร ดิกขปัญโญ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน **ส่วนแรกคือ** รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ **ส่วนที่สองคือ** การรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน วัดพระบาทน้ำพุเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย, ผู้ป่วยเอดส์ระยะสองที่ไร้ญาติ, พ่อแม่บ้านและเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ทั้งครอบครัว, เด็กติดเชื้อและเด็กผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ทุกระยะ, เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ และ คนชราที่ลูกหลานเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ขาดคนเลี้ยงดู **โดยผู้ป่วยและญาติไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น** ได้แก่ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยทางวัดพระบาทน้ำพุและมูลนิธิธรรมรักษ์เป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมด

ในแต่ละเดือนวัดพระบาทน้ำพุจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม วัดพระบาทน้ำพุเคยประสบปัญหาทางการเงิน งบประมาณและบุคลากร สองครั้งใหญ่ เนื่องจากเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยปี พ.ศ. 2540 แต่หลังจากได้รับการบริจาคเพิ่มมากขึ้นทางวัดขึ้นสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และวิกฤตราคาน้ำมันเป็นเหตุให้ยอดเงินบริจาคลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย แต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ทางวัดได้รับการบริจาคจนสามารถผ่านวิกฤตทางการเงินไปได้อีกครั้งหนึ่ง

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้เล็งเห็นความจำเป็นของวัดพระบาทน้ำพุในการระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และคนชรา รวมถึงการสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้า โดยมีได้เลือกชนชาติ ศาสนา ความรู้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีที่อยู่อาศัยพักพิงตลอดจนได้รับการศึกษา เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและลดปัญหาของสังคมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทิมพุฒิ (ประธานมูลนิธิ มสวท.) และคณะได้เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 เพื่อกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอลองกต (พระอุดมประชาทร ดิกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และได้ถวายปัจจัย จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สำหรับเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง “กองทุน มูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ขึ้น เพื่อเป็น

สื่อกลางอีกช่องทางหนึ่ง ในการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญที่อยากร่วมบุญในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และดูแลเด็กกำพร้า โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตลอดทั้งปี

### วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังให้เป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล และทางมูลนิธิ มสวท. ได้ขอให้ท่านเจ้าคุณนอกลงต (พระอุดมประชากร ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับเป็นผู้ดูแลกองทุนดังกล่าว

โดยทางวัดพระบาทน้ำพุได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี ชื่อบัญชี “กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” เลขที่บัญชี 579 - 2 - 67381- 8

\*\*\*\*\*

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติ

เจริญพร รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุดิ ประชานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑.ใบอนุโมทนาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัญชี กองทุนมูลนิธิ มสวท. “เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ โดยพระอุดมประชาทร ดิกขปัญญา” จำนวน ๑ ฉบับ

ตาม รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุดิ ประชานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ถวายเงินเป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในวัดพระบาทน้ำพุ

อนึ่ง วัดพระบาทน้ำพุ ได้ทำการเปิดบัญชีธนาคาร กับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี ชื่อบัญชีธนาคาร “กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ โดยพระอุดมประชาทร ดิกขปัญญา” บัญชีเลขที่ ๕๑๕-๒๖๖๓๘๑-๘

จึงขออนุมัติบุญมาซึ่งท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ



กองงานเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๓๐๘๑๖๖๖

โทรสาร (๐๓๖) ๔๒๒๖๐๐



### มูลนิธิธรรมรักษ์

โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย

วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ตู้ ปณ. 83 ปทจ. ลพบุรี 15000

**DRAMARAKSA FOUNDATION**

DRAMARAKSA NIWESANA PROJECT, HOSPICE CARE IN THAILAND

WAT PHRABATNAMPO KOASAMYOD LOPBURI, P.O.BOX 83 LOPBURI, 15000

โทรศัพท์

08-9742-0729-31

โทรสาร

036 422600

036 413805

อนุโมทนาบัตร

เลขที่ 228110

# วัดพระบาทน้ำพุ

ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

## ขออนุโมทนาแด่

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อการ

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า

จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จ  
ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ  
และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทีพาราตรีกาล เทอญ.

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(พระอุดมประชากร)

เจ้าอาวาส



วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอต อ.เมือง ลพบุรี ตู้ปณ. 83 ปทจ.ลพบุรี 15000  
โทรศัพท์ 089-801 8250 โทรสาร (036) 413805